
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Fer reglulega til keflavíkur vegna vinnu og borga rífleg veggjöld í gegnum skatta á bensíni. Hluti þeirra 
álagningar hefur ekki skilað sér til því sem hún á að standa fyrir í gegnum árin.
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